

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số / UBND-VX  
Về việc đề xuất thực hiện chính sách BHYT cho đối tượng tham gia bị ảnh hưởng sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg

Bình Định, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; hiện nay, tỉnh Bình Định đã thực hiện cấp 74.920 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (*trong đó: người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là 16.660 thẻ BHYT, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 58.260 thẻ BHYT*), chiếm tỷ lệ 5% độ bao phủ BHYT so với dân số của tỉnh.

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện Quyết định này thì số người tham gia BHYT ở các xã khu vực III, khu vực II trên địa bàn tỉnh sẽ giảm rất nhiều so với Quyết định số 582/QĐ-TTg. Cụ thể: Số người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và số người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT giảm 52.606 người,

tương ứng giảm 3,5% tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số của tỉnh (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành ngày 04/6/2021, tuy nhiên đến ngày 08/6/2021, địa phương mới nhận được văn bản chính thức, do đó từ ngày 01/6/2021 đến nay, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn sử dụng thẻ BHYT để đi khám, chữa bệnh. Nếu giảm thẻ BHYT từ ngày 04/6/2021 thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi người có thẻ BHYT trong việc khám, chữa bệnh (đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến người đang nằm viện điều trị dài ngày), đến quỹ khám chữa, bệnh BHYT, ảnh hưởng rất lớn tỷ lệ bao phủ BHYT, là chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Bình Định.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trong tỉnh, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép cấp thẻ BHYT đến hết năm 2021 đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng theo Quyết định 861/QĐ-TTg; đồng thời trong khi chờ đợi ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cho phép địa phương được gia hạn thẻ BHYT cho người dân thuộc các đối tượng nêu trên đến hết ngày 30/6/2021 và quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương. Trường hợp ngân sách Trung ương không hỗ trợ, đề nghị cho phép tinh cân đối trong khả năng của ngân sách địa phương để thực hiện

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VP, K3, K20, K15.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**